

HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Biên Hoà 1924** của đồng hương **Huỳnh H. Hiền** sưu tầm gửi về đóng góp trên diễn đàn Hội. Hội chân thành cảm tạ tác giả. Kính mời.
Trân trọng.

BIÊN – HOÀ 1924

Thành phố trải dài đẹp như tranh vẽ dọc theo dòng sông trong hơn một cây số. Phong cảnh hữu tình này, tiếc thay các quận của trung tâm bản địa, khu vực xung quanh chợ được cất lên, phần kiến trúc kém thẩm mỹ hài hoà làm mất đi sự duyên dáng của toàn bộ.



Tuy nhiên, một công viên đẹp dọc bờ sông có các nhà thủy tạ được dùng trong việc kiểm tra lưu hành, sinh hoạt buôn bán ghe thuyền, bến cảng. Tiếp theo là các gian hàng (Kiosks) duyên dáng dọc bờ sông, bên cạnh bến tàu đặc biệt của Thanh Tra.

Hai cầu cảng khác và một người bán cá nổi bật, xa hơn, từ bến cảng, đối diện với Bungalow và vòng tròn được lắp đặt trong một tòa nhà rộng lớn, dưới những tán cây hùng vĩ.



Sau đó là trại thủy phi cơ, được lắp đặt gần đây, với nhà chứa máy bay, xưởng, doanh trại, và sẽ sớm được hoàn thành với các dãy hàng đẹp cho các sĩ quan và hạ sĩ quan của phi đội.

Bên ngoài trại, người ta có thể nhìn thấy ngôi chùa cổ của Bình Trước với những đường diềm Trung Quốc, được làm bằng những bức tượng sứ nhỏ, kể lại cuộc đời của một vị thần và một số bức tượng gỗ sơn cổ gần bàn thờ.



Đi lên cầu cảng, bạn sẽ bắt gặp tòa nhà lớn của nhà hát của người An-Nam và khu vực những người Trung-Hoa chuyên đóng thuyền.



Trên một điểm nổi bật nhỏ, phía sau dòng sông, có một lô-cốt rộng lớn được tiếp cận bởi một đại lộ tráng lệ của những cây rục rỡ với những thân cây khổng lồ. Được xây dựng vào năm 1879 trên địa điểm của thành người An-Nam xưa, nó hiện đang được sử dụng làm nơi ở cho các sĩ quan của Đại Đội Súng Trường.

Trại của Tirailleurs được thiết lập trong vùng lân cận. Bên trong bao gồm những toà nhà công cộng (bệnh viện, trường học, toà án, doanh trại dân quân, v.v.) và biệt thự của công chức có thể được tìm thấy ở tất cả các thủ phủ của tỉnh.



Cách thành phố 3 cây số, trên cao nguyên Bình-Thành và dọc theo đường hướng thác Trian, là khu vực phi trường với nhiều nhà chứa máy bay, cửa hàng, nhà xưởng, và một bãi đáp rộng lớn. Gần đó, trên rìa của một khu rừng, là nhóm các gian hàng buôn bán phục vụ cho các nhân viên Châu-Âu của phi đội sinh sống.

Huỳnh H. Hiền

Nguồn tài liệu:

Title: La Cochinchine orientale. Monographie de la province de Biênhoa, par M. Robert...

Author: Robert, M. Auteur du texte

Publisher: Impr. L. Minh (Saïgon)

Publication date: 1924